

# Vai trò đồng hành của báo chí trong việc xây dựng phát triển TP Hồ Chí Minh

15:56 08/02/2023

Tác giả: Từ Hải

**Ông Nguyễn Văn Nền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023 báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh truyền thông, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, báo chí cũng cần lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị và tôn vinh các tấm gương điển hình trong các tầng lớp nhân dân.**



*Quang cảnh buổi gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản đầu năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh.*

Ngày 7/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo Thành phố ghi nhận sự đóng góp rất lớn, nhất là các tuyến bài tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Một số báo tổ chức được các

loạt bài giám sát, phản biện, làm rõ vai trò của chính quyền thành phố về đổi mới phương pháp làm việc đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách cho thành phố....

Cũng theo ông Lê Hồng Sơn, vừa qua, một số cơ quan báo chí cũng khai thác ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra các tham vấn, dự báo nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh tế năm 2023 của TP Hồ Chí Minh, nhờ đó giúp tham mưu tốt cho nhiều chủ trương, kế hoạch, chính sách phát triển cho thành phố. Điển hình như các tuyến bài với các chủ đề: TP Hồ Chí Minh gỡ điểm nghẽn, khai thác du địa phát triển; Thôi thúc khát vọng phát triển TP Hồ Chí Minh; Tầm nhìn mới, viễn cảnh mới cho TP Hồ Chí Minh; Đón chuyển tàu biển châu Âu xông đất đầu năm; Động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu tư công; Các cảng biển đón tàu khai xuân, hoạt động xuyên Tết...

Ngoài các mặt tích cực trên, ông Lê Hồng Sơn cũng chỉ ra 3 hạn chế, tồn tại lớn nhất trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trong năm 2022, trong đó số bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng trên báo chí thành phố còn ít. Vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí có biểu hiện “chạy” theo mạng xã hội, khai thác quá đà thông tin, đặt tít câu view, sử dụng thông tin và hình ảnh chưa phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ngoài ra, một số cơ quan báo chí chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo, định hướng về thông tin của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, gây tác động tiêu cực trong dư luận. Bên cạnh đó, xuất bản phẩm điện tử phát triển còn chậm do khả năng ứng dụng công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; hoạt động xuất bản, in và phát hành chưa có bước phát triển mang tính đột phá...

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam cho biết, với vai trò là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, là tổ hợp truyền thông đa phương tiện chủ lực mạnh của quốc gia với hàng chục sản phẩm báo chí xuất bản, trong thời gian qua TTXVN cũng đã luôn đặt ưu tiên nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về TP Hồ Chí Minh lên hàng đầu. Phát huy những kết quả, cách làm hiệu quả trong nhiều năm qua của TTXVN, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần xây dựng một đề án truyền thông bài bản, dài hạn để vừa chủ động về nguồn lực tài chính, vừa có chiến lược truyền thông tổng thể, chuyên nghiệp, có thể chủ động trong mọi tình huống, mọi giai đoạn, đem lại hiệu quả cao nhất trong thúc đẩy xây dựng, phát triển cũng như khẳng định, quảng bá “thương hiệu” TP Hồ Chí Minh.



*Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.*

Ghi nhận ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá, báo chí đã thực hiện khá tốt truyền thông đồng hành của mình giai đoạn “hậu” COVID-19. Đặc biệt, Thành phố đánh giá cao vai trò đóng góp của các cơ quan báo chí thông tin chủ động phản ánh bức tranh sinh động kinh tế - xã hội của thành phố. Nhất là, phản ánh nhiều sự kiện lớn của thành phố như chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với đảng bộ, chính quyền Thành phố; hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; tổng kết và tham mưu thay thế Nghị quyết 54; triển khai Nghị quyết 31 và nhiều vấn đề trọng tâm khác.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết: “Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thứ 11 của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tập trung vào phản ánh, lan tỏa niềm tin mới, quyết tâm mới vào đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhất là, tập trung vào thực hiện chủ đề năm 2023 của TP Hồ Chí Minh là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/vai-tro-dong-hanh-cua-bao-chi-trong-viec-xay-dung-phat-trien-tp-ho-chi-minh>